

## THƯ MỤC

### TẠP CHÍ NGÂN HÀNG SỐ 15 NĂM 2017

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Ngân hàng số 15 năm 2017.

#### **1. Vai trò của chính sách xuất khẩu lao động trong việc thu hút kiều hối chuyển về Việt Nam/ Nguyễn Kim Anh// Tạp chí Ngân hàng .- Số 15/2017 .- Tr. 2 – 8**

**Tóm tắt:** Kiều hối là một trong những nguồn vốn từ nước ngoài quan trọng đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Kiều hối đến từ hai nhóm đối tượng chính đó là việt kiều và xuất khẩu lao động (XKLD). Chính vì vậy, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã không ngừng nỗ lực triển khai các chính sách thu hút kiều hối, đặc biệt là chính sách XKLD trong bối cảnh Việt Nam tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế cùng với sự chu chuyển nguồn lao động trong nước đi làm việc tại các nước phát triển trên thế giới. Bài nghiên cứu được kết cấu thành 3 phần chính đó là: Thứ nhất, tác giả làm rõ khung pháp lý trong hoạt động XKLD tại Việt Nam hiện nay. Trong phần 2, bài báo tập trung đánh giá chính sách XKLD trong việc thu hút kiều hối chuyển về Việt Nam. Trên cơ sở đó, phần ba của bài viết sẽ đề xuất một số giải pháp, khuyến nghị để tiếp tục phát huy vai trò của chính sách XKLD trong việc thu hút kiều hối chuyển về nước.

**Từ khóa:** Xuất khẩu lao động; Kiều hối; Chính sách thu hút kiều hối; Chính sách xuất khẩu lao động

#### **2. Đồng bộ giải pháp để phát triển nông nghiệp công nghệ cao/ Nguyễn Minh Phong, Nguyễn Trần Minh Trí// Tạp chí Ngân hàng .- Số 15/2017 .- Tr. 9 – 11**

**Tóm tắt:** Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC) là hoạt động ứng dụng thành tựu nghiên cứu và phát triển CNC vào lĩnh vực nông nghiệp để sản xuất một hoặc một số sản phẩm nông sản hàng hóa đạt năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường, theo quy định của pháp luật. Đồng bộ các giải pháp để phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC là lựa chọn cần thiết tất yếu cho phát triển nông nghiệp Việt Nam theo hướng bền vững và hiệu quả.

**Từ khóa:** Nông nghiệp; Công nghệ cao

#### **3. Cơ sở giải pháp toàn diện và triệt để về tái cơ cấu và xử lý nợ xấu, hướng tới phát triển bền vững hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam/ Đào Minh Phúc, Nguyễn Hữu Mạnh// Tạp chí Ngân hàng .- Số 15/2017 .- Tr. 12 – 14**

**Tóm tắt:** Bài viết giới thiệu một số bất cập, vướng mắc trong xử lý nợ xấu; Hoàn thiện khung khổ pháp lý giải quyết các vướng mắc, bất cập hiện hành về xử lý nợ xấu và tài sản bảo đảm; Sự khẩn trương, quyết liệt triển khai Nghị quyết 42 của Chính phủ và ngân hàng nhà nước.

**Từ khóa:** Xử lý nợ xấu; Tổ chức tín dụng; Nghị quyết 42/2017/QH14

**4. Các sản phẩm ngân hàng bền vững nhằm cung cấp giải pháp tài chính xanh cho nền kinh tế/ Tô Kim Ngọc, Bùi Khắc Hoài Phương// Tạp chí Ngân hàng .- Số 15/2017 .- Tr. 15 – 21**

**Tóm tắt:** Bài viết điếm qua quan điếm về ngân hàng bền vững; Kinh nghiệm phát triển sản phẩm ngân hàng bền vững của một số nước; Bài học rút ra từ việc nghiên cứu các sản phẩm tài chính xanh của các nước; Thực trạng phát triển các sản phẩm, dịch vụ xanh của ngân hàng thương mại Việt Nam; Những thách thức đối với việc mở rộng việc cung cấp sản phẩm ngân hàng xanh. Từ đó đưa ra một số kiến nghị và kết luận.

**Từ khóa:** Ngân hàng bền vững; Sản phẩm; Ngân hàng xanh; Tài chính xanh

**5. Vận dụng ma trận SWOT và QSPM để xây dựng chiến lược: Trường hợp chiến lược kinh doanh đến năm 2020 của Vietcombank Sóc Trăng/ Nguyễn Trí Nghĩa, Bùi Văn Trịnh// Tạp chí Ngân hàng .- Số 15/2017 .- Tr. 22 – 29**

**Tóm tắt:** Với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, ngành Ngân hàng là một trong những ngành chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất. Hội nhập có thể đem đến nhiều cơ hội phát triển, nhưng cũng đem lại không ít những nguy cơ, đe dọa và thách thức cho Ngành. Vietcombank Sóc Trăng là Chi nhánh trực thuộc Vietcombank thực hiện chiến lược kinh doanh chung do Vietcombank xây dựng. Để góp phần hoàn thành mục tiêu chiến lược chung của hệ thống Vietcombank đến năm 2020, Vietcombank Sóc Trăng phải có chiến lược phù hợp với điếm mạnh, điếm yếu của mình, cũng như các giải pháp cụ thể áp dụng vào địa bàn riêng của đơn vị mình, để từ đó mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong 5 năm tới, thì việc xây dựng và đề xuất các giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh của Vietcombank Sóc Trăng đến năm 2020 là cần thiết.

**Từ khóa:** Vietcombank Sóc Trăng; Chiến lược kinh doanh; Ma trận SWOT; Ma trận QSPM

**6. Huy động nguồn lực tài chính cho phát triển thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp/ Nguyễn Thanh Phương// Tạp chí Ngân hàng .- Số 15/2017 .- Tr. 30 – 35**

**Tóm tắt:** Kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới với nhiều cơ hội mới mở ra cho doanh nghiệp Việt Nam. Để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và khai thác có hiệu quả các cơ hội, vượt qua các thách thức, các doanh nghiệp phải có năng lực tài chính tốt. Để nâng cao nguồn lực tài chính, các doanh nghiệp

đã sử dụng nhiều kênh huy động, trong đó phải kể đến là pahts hành cổ phiếu và trái phiếu. Cổ phiếu và trái phiếu trên thị trường tài chính thế giới là công cụ huy động vốn hữu hiệu được các doanh nghiệp sử dụng nhằm nâng cao năng lực tài chính. Tuy nhiên, ở Việt Nam, mới chỉ có cổ phiếu phát huy tốt vai trò kênh dẫn vốn, còn trái phiếu chưa thực hiện tốt vai trò của mình. Bài viết sẽ làm rõ hơn lợi ích của phát hành TPDN, thực trạng phát hành TPDN thời gian qua và các đề xuất nhằm tăng khả năng huy động vốn thông qua phát hành TPDN.

**Từ khóa:** Trái phiếu doanh nghiệp; Nguồn lực tài chính; Doanh nghiệp

**7. Công nghệ thanh toán thẻ ngân hàng qua điện thoại thông minh: Xu hướng chính của thập kỷ mới/** Phạm Thị Thanh Xuân, Nguyễn Hồ Phương Thảo// Tạp chí Ngân hàng .- Số 15/2017 .- Tr. 44 – 47

**Tóm tắt:** Bài viết giới thiệu ba ứng dụng thanh toán trên điện thoại thông minh đang là xu hướng phát triển chủ đạo trong công nghệ thanh toán trên thế giới. Hai trong số đó (mPOS và HCE) là ứng dụng cùng dựa trên công nghệ NFC – kết nối không dây trên công nghệ tầm ngắn. Ứng dụng còn lại dựa trên công nghệ sinh trắc học (biometric card). Công nghệ NFC và ứng dụng mPOS đã về đến Việt Nam nhưng mới ở mức độ nghiên cứu giới thiệu, triển khai thử nghiệm chứ chưa đưa vào ứng dụng rộng rãi. Tuy nhiên, các công nghệ này đã được Việt Nam chấp nhận và được cấp phép để nghiên cứu triển khai ứng dụng rộng rãi vào nền kinh tế. Kỳ vọng trong tương lai gần, thanh toán ngân hàng ứng dụng công nghệ NFC sẽ được sử dụng phổ biến, thay thế các dòng thẻ truyền thống hiện nay.

**Từ khóa:** Công nghệ thanh toán; Điện thoại thông minh; Công nghệ NFC

**8. Phát triển thị trường trái phiếu xanh: Kinh nghiệm của Trung Quốc và gợi ý cho Việt Nam/** Phan Đại Thích, Trần Lâm Quỳnh Trang// Tạp chí Ngân hàng .- Số 15/2017 .- Tr. 48 – 52

**Tóm tắt:** Nhiều nước trên thế giới đang xem thị trường trái phiếu xanh như một xu thế phát triển tất yếu trong tương lai và đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của thị trường này. Năm 2016, tổng giá trị trái phiếu xanh được phát hành trên thế giới là 92 tỷ USD, trong đó Trung Quốc nổi lên trở thành nước phát hành lớn nhất. Bài viết nhằm tập trung làm rõ hơn về cách hiệu trái phiếu xanh của các tổ chức và học giả quốc tế, tìm hiểu về con đường phát triển thị trường trái phiếu xanh tại Trung Quốc, qua đó đưa ra những gợi ý cho Việt Nam.

**Từ khóa:** Thị trường trái phiếu xanh; Trái phiếu xanh; Trung Quốc

**Trung tâm Thông tin Thư viện**